

Quý vị sẽ được nhận thêm chi tiết ghi danh của trường liên quan đến các vấn đề nêu ra dưới đây qua đường bưu điện.



OXFORD ACADEMY

5172 Orange Avenue, Cypress, CA 90630
714-220-3055



SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỌC SINH

Thứ hai, ngày 22/7

Lớp 10

8:30-9:30 sáng: HS có họ từ A-L
9:30-10:30 sáng: HS có họ từ M-Z

Lớp 12

12:30-1:30 trưa: HS có họ từ A-L
1:30-3:00 chiều: HS có họ từ M-Z

Thứ ba, ngày 23/7

Lớp 7

8:30-9:30 sáng: HS có họ từ A-L
9:30-10:30 sáng: HS có họ từ M-Z

Lớp 8

12:30-1:30 trưa: HS có họ từ A-L
1:30-3:00 chiều: HS có họ từ M-Z

Thứ tư, ngày 24/7

Lớp 9

8:30-9:30 sáng: HS có họ từ A-L
9:30-10:30 sáng: HS có họ từ M-Z

Lớp 11

12:30-1:30 trưa: HS có họ từ A-L
1:30-3:00 chiều: HS có họ từ M-Z

Buổi họp mặt chào mừng học sinh mới và hướng dẫn phụ huynh có diễn giả thuyết trình

Ngày 22/7 từ 5:00 chiều – 8:30 tối

Phát đồng phục Dennis: 2:30 trưa - 4:30 chiều tại thao trường Oxford Academy

Đi thăm khuôn viên trường: 4:30 - 4:45 chiều.

Diễn giả Dr. Ambe: Nuôi dạy con em nên người và thành đạt trong thế giới điện tử ngày nay

Từ 5:00 - 6:00 chiều (xem tờ rơi quảng bá)

Họp hướng dẫn phụ huynh 6:15 chiều - 8:30 tối

Ngày dành cho các học sinh chưa kịp ghi danh: Thứ hai, ngày 29/7

Từ 8:30 sáng - 12:00 trưa

****HS phải nhớ vào trang mạng trường Oxford Academy (OA), tải xuống tất cả các mẫu đơn cần thiết và nộp lại các mẫu này khi làm thủ tục ghi danh.****

Hướng dẫn HS lớp 7, 8 và 9 mới nhập học

Thứ tư, ngày 31/7 và thứ năm, ngày 1/8 từ 8:00 sáng - 12:45 trưa.

Có ăn trưa vào ngày thứ tư

OXFORD ACADEMY

Chào mừng phụ huynh học sinh đến với trường Oxford Academy!

“Trường Oxford Academy là cộng đồng của những nhà kiến tạo tận tâm chăm sóc và làm thăng tiến việc học hỏi trọn đời của những người sẽ dẫn dắt và phục vụ cho xã hội địa phương lồng trong bối cảnh toàn cầu”. Chúng tôi còn tiếp tục thực hiện và phát triển nguyên tắc 5 “C”s (critical thinking = suy luận, creativity = sáng tạo, collaboration = hợp tác, communication = giao tiếp và character/compassion = nhân cách/nhân ái) và tiếp tục tìm kiếm, mang lại nhiều cơ hội cho học sinh đem những gì đã học trong trường lớp áp dụng vào xã hội, bảo đảm các em đủ năng lực bước vào đời sau ra trường. Mục “Best High Schools in the USA – Các trường Trung Học Tốt Nhất Của Hoa Kỳ” của công ty truyền thông US News and World Report đã công nhận Oxford Academy là trường chiếm huy chương vàng. Tất cả học sinh OA được học một chương trình giảng dạy toàn diện trình độ cao và bắt buộc phải ghi danh tối thiểu bốn lớp học trình độ cao (AP) trước khi tốt nghiệp. Việc ghi danh vào các lớp AP chỉ giới hạn trong hai niên học lớp 9 và 10 mà thôi. Hơn nữa, kể từ năm 2015, học sinh phải chọn một trong bốn lớp hướng nghiệp về: Khoa học Y Sinh - Biomedical Science, Thương mại - Business, Kỹ sư công trình - Engineering hay Phát triển hệ thống nhu liệu - Software Systems and Development. Năm học vừa qua, học sinh tốt nghiệp đã được chuẩn bị đầy đủ kiến thức để bước vào đại học với tỷ lệ 97% học sinh hội đủ điều kiện tuyển nhận tối thiểu của hệ thống University of California (UC). 100% học sinh Oxford Academy ghi danh vào các lớp học bắt buộc A-G thỏa yêu cầu của hệ thống University of California (UC) A-G và 100% học sinh tốt nghiệp đạt đủ điều kiện tuyển nhận của hệ thống đại học này. Năm 2017, 90% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường đại học 4 năm và 10% vào các đại học 2 năm. Ít nhất 58% học sinh Oxford Academy theo học các lớp Nghệ Thuật Trình Diễn và Tạo Hình - Visual and Performing Arts. Các em còn tham gia vào các giải thể thao cấp độ trung học nhất cấp (junior high) và các giải thể thao của Liên Đoàn Thể Thao Trường Trung học California - CIF cấp độ trung học nhị cấp (High school). Ngoài việc tất cả học sinh OA học một chương trình giảng dạy toàn diện trình độ cao và bắt buộc phải ghi danh tối thiểu bốn lớp học trình độ cao (AP) trước khi tốt nghiệp, học sinh phải chọn và hoàn tất một trong bốn lớp kỹ thuật hướng nghiệp – CTE về: Phát triển hệ thống nhu liệu - Software Systems and Development, Thương mại - Business, Kỹ sư công trình - Engineering hay Khoa học Y Sinh - Biomedical Science. Trường Oxford Academy còn có những chương trình hỗ trợ học sinh chưa đạt đủ điểm Grade Point Average (GPA – trung bình tổng) như dạy kèm trước hay sau giờ học, bàn luận học vấn với thầy cô hay tư vấn viên học đường, thảo luận luyện kỹ năng viết và hỗ trợ học sinh học toán.

Thay mặt các phòng ban và nhân viên trường, chúng tôi chào mừng mọi người đến với trường trong năm học 2019 - 2020 – để chúng ta cùng đạt được mức phát triển vô biên, đón nhận vô số cơ hội và góp nhặt kinh nghiệm không hạn chế!

Kính chào,
Ban giám hiệu nhà trường

TRANG MẠNG AERIES PARENT PORTAL

Phụ huynh phải hoàn tất thủ tục ghi danh trên trang mạng Aeries Parent Portal trước

- Vào trang mạng Aeries tại <https://aeriesconnect.auhsd.us/auconnect/LoginParent.aspx>
- Trước tiên, nhấp chuột vào Create New Account – Tạo chương mục mới.
- Có bốn bước thực hiện trong quá trình ghi danh trên trang mạng Aeries.
- Vào trang Aeries Parent Portal và bắt đầu thực hiện quá trình ghi danh.
- Nếu có câu hỏi liên quan đến mật khẩu (passwords) trên trang mạng parent portal, quý vị có thể vào passwords@auhsd.us.

ĐỒNG PHỤC NHÀ TRƯỜNG

Huy hiệu mẫu



Khô: 1.5" x 1.5"

- HS chỉ được phép mặc áo sơ mi “Polo” màu đỏ, trắng, xanh dương đậm (navy blue) hay xám tron có in huy hiệu OA
- Quần dài giống kiểu đồng phục; quần soot phải dài tới gối, váy, áo đầm màu vàng ka ki hay xanh dương đậm. Áo không có khoét lỗ/sờn rách
- Váy cùn, quần soot, áo đầm, váy của nữ sinh **ít nhất phải dài phủ gối.**
- **Cấm mặc quần jean hay quần kiểu tương tự, quần “bó sát chân”, quần “chạy bộ-jogger”, xà cạp và quần thể thao**
- Áo thể thao hay áo len phải có kích cỡ vừa vặn màu đỏ, trắng, xanh dương đậm hay xám tron.
- HS chỉ được mặc những loại áo khoát, áo choàng được trường cho phép, vừa vặn với khổ người màu đỏ, trắng, xanh dương đậm hay xám tron đơn giản, không chi tiết hoa văn cầu kỳ, hoa hòe.
- Chỉ được đội nón của các nhà tài trợ trường Oxford Academy
- Không mang giày hở ngón hay giày cao gót

*Xem sổ ghi bài làm của học sinh để biết thêm chi tiết

MỚI

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG OXFORD ACADEMY

Có hiệu lực từ mùa thu 2018

Áo Polo màu đỏ, trắng, xanh dương hay xám kèm với quần ka ki vàng hay xanh dương đậm (Áp dụng cho quần dài, quần soot hay váy)



Đồng phục Dennis Uniform có bán vào ngày 22 tháng 7 tại buổi họp hướng dẫn học sinh mới và phụ huynh từ 2:30 – 4:30 chiều tại thao đường nhà trường. Hội phụ huynh học sinh giáo chức PTSA cũng có bán áo sơ mi Polo cũ giảm giá trong thời gian ghi danh. Phụ huynh có thể mua đồng phục học sinh tại các địa điểm:

DENNIS UNIFORM 22825 Savi Ranch Pkwy Yorba Linda, 92887 714-637-8928	KB DESIGN 1230 N Jefferson St # C Anaheim, Ca 92807 714-563-5220 Pricing: Logo Only 1-5 \$6 each 6-11 \$5.50 each 12-35 \$5 each	PLATINO GRAPHICS 230 N Crescent Way #C Anaheim, Ca 92801 714-772-6720 Pricing: \$4.25 per logo Pricing: \$10 per polo w/logo
--	--	---

CHI TIẾT XE TRƯỜNG ĐƯA RƯỚC HỌC SINH

Ngày học bình thường: Xe rời trường Oxford Academy lúc 2:50 trưa. Xe hoạt động trong thời gian ghi danh và đưa đón học sinh theo lịch của học khu.

Ngày học thêm: Xe rời trường Oxford Academy lúc 4:30 chiều (Có thể thay đổi tùy theo sắp xếp của học khu hay do những chậm trễ bất ngờ)

Ngày tan trường sớm: Xe rời trường Oxford Academy lúc 12:40 trưa. Vào những ngày ra về sớm, xe trường không hoạt động sau giờ tan lớp này, trừ phi trường có tổ chức sinh hoạt cho học sinh lớp 7 và 8 (JH)

Tiền xe: \$500.00 một năm học (tùy theo thay đổi của học khu). Có thể đóng tiền mỗi tháng hay thanh toán cho từng học kỳ. Học sinh có thể được miễn hay giảm tiền xe; phụ huynh phải điền và nộp Đơn Giảm Tiền Xe. Không áp dụng cho trường hợp miễn/giảm tiền ăn trưa.

Thẻ Đi Xe Trường: Học sinh nào được phép đi xe trường sẽ được cấp thẻ. Khi đi xe trường, các em phải nhớ luôn luôn mang theo thẻ danh số học sinh (ID cards) của mình!

Nếu có thắc mắc liên quan đến đơn từ, giờ xe đưa/đón học sinh, quý vị hãy vui lòng liên lạc với Văn Phòng Vận Chuyển Học Khu (District Office Transportation) ở số (714) 999-3540 để được giải đáp.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Học sinh sẽ được chụp hình làm Sổ Kỷ Yếu (Yearbook) trong lúc làm thủ tục ghi danh nên các em phải ăn mặc chỉnh tề để chụp hình làm thẻ danh số học sinh (ID) hay cho những giấy tờ khác của trường. Phiếu đặt mua có kèm bảng giá và những lựa chọn (packages) sẽ được đăng trên trang mạng của trường Oxford Academy (oxford.auhsd.us) vào đầu tháng 7.

Mọi phụ huynh phải ghi **một địa chỉ email còn sử dụng (valid email address)** vào hệ thống lưu trữ chi tiết cá nhân học sinh (Aeries).

Bữa ăn trong trường: Phụ huynh có thể nộp đơn miễn giảm tiền ăn trưa bất cứ thời điểm nào trong năm học. Đơn miễn giảm cho năm học 2019 – 2020 có sẵn trên trang mạng <https://anaheimuhsd.rocketscanapps.com/> vào đầu tháng 7, 2019. Đơn nộp có thể cần đến 10 ngày để xem xét nên phụ huynh nhớ cho con em mang theo phần ăn trưa hay tiền mua bữa ăn trưa trong lúc chờ đợi đơn miễn giảm được xét duyệt. Phụ huynh/giám hộ học sinh có thể trả trước tiền ăn trưa cho con em và kiểm tiền còn tồn trong tài khoản trên trang mạng: www.schoolpay.com. Đơn giá tiền ăn sáng \$1.75, ăn trưa \$3.00 (giá cả cho năm học 2019 - 2020 sẽ được đăng tải trên mạng và niêm yết ở phòng ăn các trường). Mức giới hạn tín dụng cho học sinh AUHSD: Các em sẽ có được \$6.00 giới hạn tín dụng. Sau khi dùng hết số tín dụng này, các em sẽ được cung cấp bữa ăn thay thế. Muốn biết thêm chi tiết và yêu cầu về các bữa ăn kiêng đặc biệt, mời quý vị vào trang mạng của Phòng Dịch Vụ Âm Thực - Food Services website của học khu. Thực đơn ăn sáng và ăn trưa cũng có đăng tải trên trang mạng này và niêm yết tại các phòng ăn của các trường.

Tiền Bù Hoàn Thuế: Dựa trên thu nhập hàng năm, quý vị có thể đủ điều kiện được nhận tiền bù hoàn thuế - Earned Income Tax Credit của chính phủ liên bang (Federal EITC). Đây là tiền bù hoàn thuế thu nhập dành cho cá nhân hay gia đình đi làm có thu nhập thấp của liên bang. Tiền bù hoàn thuế không gây ảnh hưởng đến một số quyền lợi về nhận trợ cấp an sinh xã hội. Trong hầu hết các trường hợp, tiền Federal EITC không được dùng để xét tính hội đủ điều kiện để nhận Medicaid (trợ cấp y tế liên bang), Supplemental Security Income (trợ cấp an sinh xã hội), food stamps (tem phiếu nhận thực phẩm), low-income housing (trợ cấp tiền nhà cho người có thu nhập thấp), hay Temporary Assistance For Needy Families payments (hỗ trợ tạm thời cho gia đình có nhu cầu). Ngay cả khi không nợ thuế liên bang, quý vị vẫn phải nộp bản khai thuế để nhận tiền Federal EITC. Nhớ phải khai đúng mẫu Federal EITC trong Sách hướng Dẫn Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang - Federal Income Tax Return Booklet. Muốn biết thêm chi tiết có đủ điều kiện nhận

lãnh tiền Federal EITC, cách nhận thông báo 797 của Bộ Thuế Quan Nội Địa– Internal Revenue Service (IRS) hay bất cứ mẫu đơn, hướng dẫn cần thiết nào, quý vị hãy liên lạc với IRS qua số điện thoại 1-800-829-3676 hay qua trang mạng www.irs.gov.

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận tiền bù hoàn thuế California - California Earned Income Tax Credit (California EITC), khởi sự vào đầu năm khai thuế 2015. Đây là tiền bù hoàn thuế thu nhập dành cho cá nhân hay gia đình đi làm có thu nhập thấp của tiểu bang California. Tiền California EITC, cũng giống như Federal EITC không gây ảnh hưởng đến một số quyền lợi về trợ cấp an sinh xã hội theo luật của California. Để xin xét nhận California EITC, ngay cả khi không nợ thuế California, quý vị vẫn phải nộp bản khai thuế lợi tức California và đính kèm tờ khai California EITC Form (FTB 3514). Muốn biết thêm chi tiết có đủ điều kiện nhận lãnh tiền EITC, hay bất cứ mẫu đơn, hướng dẫn cần thiết nào của California hay cách thức nộp đơn, quý vị hãy liên lạc với Nha Thuế Quan- Franchise Tax Board ở số 1-800-852-5711 hay qua trang mạng www.ftb.ca.gov.

Muốn biết thêm chi tiết về IRS EITC, vào trang mạng:

<https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit>

hay vào trang mạng của tiểu bang California EITC:

<https://www.ftb.ca.gov/individuals/faq/net/900.shtml>

Dịch Vụ Y Tế: Bắt đầu từ năm học 2019-2020, tất cả học sinh sắp vào lớp 7 phải được chích ngừa đầy đủ đúng theo yêu cầu: bệnh thủy đậu (trái rạ) và ho gà (pertussis) trước khi nhập học. Học sinh phải có bằng chứng đã chích ngừa đủ hai liều bệnh thủy đậu và một liều bệnh ho gà (hay còn gọi là Tdap).

Học sinh bắt buộc phải được tái chích ngừa mũi Tdap vào năm 7 tuổi hay sau đó. (Chỉ chấp nhận chủng ngừa Tdap, Adacel, Boostrix, DTap hay DTP. Không chấp nhận chỉ tái chích ngừa các bệnh ngừa uốn ván-tetanus, bạch hầu-diphtheria, Td)

Phụ huynh hãy tham khảo Hướng Dẫn Chích Ngừa Trước Khi Nhập Học dành cho phụ huynh ở mặt trang sau.

Nhà trường chỉ muốn biết chắc con em quý vị đủ điều kiện khởi học tại trường của chúng tôi vào tháng 9 này. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy:

Nếu cần, phụ huynh nên cho con em chích ngừa mũi Tdap (Uốn ván, bạch hầu và ho gà) càng sớm càng tốt vì có rất nhiều học sinh cần chích ngừa trong khoảng thời gian từ đây đến tháng 8 đầu năm học. Phụ huynh nên tránh đợi đến buổi viếng lớp sau ngày khai giảng mới tất tả làm hẹn với bác sĩ để chích ngừa đủ mũi cho con em. Có chích ngừa miễn phí cho các gia đình thỏa đủ điều kiện. Phụ huynh cũng có thể chích ngừa cho con em ở các nhà thuốc tây địa phương với một chi phí nhất định.

Lưu giữ các bằng chứng con em đã chích ngừa.

Phải đoan chắc rằng quý vị đã cất giữ tất cả chứng từ chứng tỏ con em đã tái chích ngừa bệnh thủy đậu và Tdap (Uốn ván, bạch hầu, ho gà) vì con em cần xuất trình bằng chứng đã được chích ngừa đầy đủ mới được nhập học.

Nộp ngay cho trường chứng từ chứng nhận con em đã chích ngừa.

Chúng tôi khuyến khích quý phụ huynh mang gấp chích ngừa của con em đến trường trước ngày năm học kết thúc. Trường có nhận giấy chứng nhận chích ngừa trong lúc làm thủ tục ghi danh cho học sinh lớp 7.

Bác sĩ có thể cho phép học sinh miễn chích ngừa và trong trường hợp này học sinh phải giấy tờ xác nhận của bác sĩ.

Nếu có điều gì thắc mắc, mời quý vị liên lạc ngay với nhà trường hay vào trang mạng shotsforschool.org để được giải đáp.

CHƯƠNG TRÌNH MCKINNEY-VENTO (TRỢ GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ)

Những quyền lợi của thanh thiếu niên theo quy định của Đạo Luật Trợ Giúp McKinney-Vento (người vô gia cư):
Được hưởng nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí.

- Được ghi danh ngay vào các trường, cho dù vẫn chưa đủ những giấy tờ ghi danh cần thiết.
- Ghi danh và được nhận vào lớp trong lúc học sinh hay nhà trường tiếp tục bổ sung những giấy tờ còn thiếu.
- Ghi danh vào một trường ở khu vực địa phương; hoặc tiếp tục theo học trường gốc (là trường học sinh theo học lúc có chỗ ở cố định hay trường em đã ghi danh năm vừa qua), nếu đó là trường tiện lợi nhất cho học sinh và việc ghi danh có thể thực hiện được.
- Nếu học khu tin rằng trường phụ huynh chọn không phải là nơi tiện lợi nhất cho con em, thì học khu sẽ gửi thư giải thích quan điểm của mình và thông báo học sinh/phụ huynh có quyền khiếu nại về quyết định này.
- Nếu có yêu cầu, học sinh sẽ được xe trường đưa đón tới trường gốc.
- Tùy theo nhu cầu của con em quý vị, em sẽ nhận được mọi dịch vụ giáo dục như những học sinh khác.

Việc ghi danh vào một trường nơi cư ngụ hay trường gốc (là trường học sinh hay trẻ theo học lúc có chỗ ở cố định hay trường em đã ghi danh năm vừa qua) của quý vị được Đạo luật McKinney-Vento của liên bang và luật của tiểu bang California bảo đảm nếu học sinh hiện đang sống:

- Ở nhà tạm trú (dành cho gia đình, trường hợp bạo hành trong gia đình, hay nhà tạm trú dành cho thanh thiếu niên, hay đang trong chương trình tái định cư)
- Trong nhà trọ (motel), khách sạn, hay nhà trọ thuê tuần
- Cùng chung một nhà hay chung cư với tối thiểu một gia đình khác vì tình trạng kinh tế khó khăn hay mất nhà
- Trong nhà bỏ hoang, trong xe, chỗ cắm trại hay trên vỉa hè
- Dưới dạng con nuôi tạm thời hay với người chăm sóc không phải là cha mẹ hay giám hộ
- Trong nhà thiếu tiện nghi sinh hoạt tối thiểu (như không có điện, nước hay máy sưởi)
- Với bạn bè hay một gia đình khác vì đã bỏ ra khỏi nhà hay không ai chăm sóc

CẦN GIÚP ĐỠ - Gọi ngay cho liên lạc viên Đạo Luật McKinney-Vento (Người vô gia cư),

Cô Adela Cruz, LCSW, PPSC

Trưởng ban điều hành chương trình McKinney-Vento & Trẻ Con Nuôi (Foster Youth)

ĐT văn phòng: 714-999-7734

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC QUAN TRỌNG VỚI TRƯỜNG

Văn phòng Hiệu Đoàn ABS	714-220-4099
Phòng điểm danh	714-220-3065
Tư vấn viên học đường cho học sinh lớp 8, 10 và 12	714-220-3052
Tư vấn viên học đường cho học sinh lớp 7, 9 và 11	714-220-3067
Liên lạc viên gia đình & cộng đồng (FACES)	714-220-3078
Số fax	714-527-7128
Phòng y tế	714-220-3055
Văn phòng chánh	714-220-3055
Phòng ghi danh	714-220-3068

CƠ HỘI THAM GIA SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG CỦA PHỤ HUYNH

- Lớp Hướng Dẫn Thuật Làm Cha Mẹ
- Hội đồng trường
- Hội Giáo Chức Phụ Huynh Học Sinh (PTSA)
- Hội OA
- Phụ huynh đi viếng lớp
- Góp ý, nêu ý kiến
- Hội yểm trợ nhạc cụ cho trường OA (OAIMBA)
- Trà đàm với ban giám hiệu
- Trà đàm với tư vấn viên học đường
- Ban an ninh nhà trường
- Ban giao tế và hỗ trợ.

Khi đi ghi danh, quý vị hãy đến bàn hướng dẫn phụ huynh để tìm các hình thức sinh hoạt học đường thích hợp.

Nhà trường luôn cần sự hỗ trợ của mọi người!

Vào trang mạng của trường OA để xem những thông tin hiện hành và chi tiết mới cập nhật!

oxford.auhsd.us



Trường Oxford Academy thân mời quý phụ huynh đến dự buổi thuyết trình:

Tiến Sĩ Ambe
Nuôi dạy con em nên
người và thành đạt
trong thế giới
kỹ thuật số

- Tạo môi trường học tập lý tưởng ở nhà cho con em
- Kiểm soát những tác động làm xao nhãng việc học của học sinh trong thế giới điện tử
- Giữ uy tín với con trẻ/cha mẹ
- Cùng chia sẻ viễn cảnh cho tương lai
- Và nhiều đề tài khác

Tất cả nhằm tạo ra một sách lược hỗ trợ việc học ở nhà của học sinh

Tại Thao Đường trường Oxford Academy
5172 Orange Avenue
Cypress, CA 90630

Vào 5:00 giờ chiều ngày
Thứ hai, ngày 22 tháng 7, 2019

Thân mời tất cả phụ huynh và học sinh đến dự!

Sau phần thuyết trình của Tiến Sĩ Ambe là phần hướng dẫn dành cho phụ huynh, học sinh mới nhập học



NICOLINE
AMBE Ph.D.
www.nicolineambe.com